

พระเจ้าตรัสว่า คนหนึ่งคนใดจะรับความรอดจากพระเยซูได้ โรม 10:13 "เพราะว่า 'ผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด'" ถ้าท่านเชื่อในข่าวประเสริฐนี้ ท่านก็อาจจะร้องทูลพระเจ้าโดยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เขิญขอพระเจ้าเดี๋ยวนี้ก่อนจะสายเกินไป เมื่อท่านเสียชีวิต ท่านก็ไม่มีโอกาสรับเชื่อได้อีก ยอห์น 3:36 "ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อในพระบุตรก็จะไม่เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา" วิวรณ์ 20:15 "และผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ"



P.O. BOX 1115 • YORK, SC 29745 • 803-684-1535
WWW.HOPETRACTS.ORG
Are You 100% Sure? (Thai) Tract 420



มั่นใจแน่ว่า
เมื่อสิ้นชีวิตนี้ ท่านจะ
ได้ไปสวรรค์

**พระคัมภีร์คริสต์เป็นพระวจนะของพระเจ้าเพียง
แท่งเดียว**

พระเจ้าตรัสว่า ทุกคนมีข้อกำหนดกับความตาย ไม่มีใครที่มีชีวิตนิรันดร์ด้วยตัวเองได้ ฮีบรู 9:27 "มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายคนหนึ่ง และหลังจากนั้นก็มีการพิพากษาฉันใด" ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำคัญมากกว่านี้ คือการเตรียมตัวเพื่อพบพระเจ้า ก่อนเสียชีวิต ใครแน่ใจมัยว่า จะได้ไปสวรรค์

พระเจ้าตรัสว่า ท่านจะรู้แน่ๆได้ ใน 1 ยอห์น 5:13 "ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ และเพื่อท่านจะได้เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า" คนหลายคนในโลกนี้คิดว่า การทำความดีจะช่วยเราไปสวรรค์ได้

พระเจ้าตรัสว่า ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมด้วยตนเอง โรม 3:10 "ตามที่มิเขียนไว้แล้วว่า ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย" โรม 3:12 "เขาทุกคนหลงทางไปหมด เขาทั้งปวงเป็นคนไร้ค่าเหมือนกันทั้งสิ้น ไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี ไม่มีเลย" โรม 3:23 "เหตุว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้า"

พระเจ้าตรัสว่า ทุกคนต้องโดนปรับจากความบาป คือความตาย ในพระคัมภีร์คริสต์ ความตายหมายถึงว่า การตกนรก โรม 6:23 "เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" วิวรณ์ 20:15 "และผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปนึ่งไฟ" แต่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงถูกสิ้นพระชนม์แทนพวกเรา ยอห์น 3:16 "เพราะว่าพระเจ้าทรง

รักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์" โรม 5:8 "แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา" พระโลหิตของพระเยซู ไหลออกเพื่อจะล้างความบาปออกจากใจของคนที่เชื่อให้สะอาด โคโลสี 1:14 "ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา" หลังจากร่างของพระเยซูอยู่ในอุโมงค์สามวันแล้ว พระเยซูก็ฟื้นขึ้นมาจากความตาย

พระเจ้าตรัสว่า ท่านต้องรับความเชื่อในพระเยซูด้วยใจจริง มีเพียงแค่ว่า "รู้" ไม่ได้ช่วย โรม 10:9 "คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชুবพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด"

พระเจ้าตรัสว่า ท่านต้องกลับใจเสียใหม่ ลูกา 13:3 "เราบอกท่านทั้งหลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจเสียใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกัน" นี้หมายถึงว่า ท่านต้องเสียใจเกี่ยวกับเรื่องความบาปของท่าน และยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าองค์เดียวและพระผู้ไถ่ของท่าน ไม่มีพระเจ้าองค์อื่นเลย 2 โครินธ์ 7:10 "เพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมกระทำให้กลับใจใหม่ ซึ่งนำไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจ แต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำไปถึงความตาย" ยอห์น 1:12 "แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้า คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์"